

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP NẶNG NHỌC ĐỘC HẠI NGUY HIỂM CHO NGÀNH THƯ VIỆN

LÊ THỊ TIẾN

Giám đốc Thư viện TP Hải Phòng

Những người làm công tác Thư viện thường xuyên chịu tác động của bụi hơi và khí độc. Thực tế có nhiều đồng nghiệp đã mắc bệnh nghề nghiệp. Những năm gần đây Nhà nước, cụ thể là các ngành chức năng đã có nhiều văn bản hướng dẫn về vấn đề này như :

- Thông tư 23 ngày 7/7/1993 của Bộ Lao động Thương binh xã hội về quy định các ngành nghề thuộc đối tượng áp dụng phụ cấp độc hại nguy hiểm.

- Thông tư 49 ngày 14/2/1997 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về hướng dẫn bổ sung chế độ phụ cấp trách nhiệm kho đối với Bảo tàng, Thư viện.

- Thông tư liên tịch số 10 ngày 17 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động Thương binh xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại.

- Bộ Văn hóa Thông tin đã có công văn số 2241 ngày 15 tháng 7 năm 1997, công văn số 1437 ngày 17 tháng 4 năm 1999 hướng dẫn thực hiện vấn đề này.

Ban Tổ chức Chính quyền các tỉnh, thành phố đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Song cho đến nay chúng tôi không biết có bao nhiêu Thư viện tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện chế độ

phụ cấp nặng nhọc độc hại và thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật.

Riêng Thư viện thành phố Hải Phòng từ tháng 10 năm 1999 đến nay Sở Tài chính ngừng cấp chế độ phụ cấp độc hại và chế độ trách nhiệm kho, còn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật từ ngày có thông tư đến nay chưa được thực hiện. Do từ khi có Quyết định số 190 ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc "Ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm", ngành Văn hóa nói chung, Thư viện không có trong danh mục này, do vậy Sở Tài chính ngừng cấp như trên đã trình bày.

Chúng tôi cũng đã có nhiều văn bản "kêu cứu" đến Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam; Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính và đã được bà Trần Thị Thu Hà - Vụ trưởng cho ý kiến bằng văn bản ngày 5 tháng 6 năm 2000. Song đến nay các khoản chế độ trên vẫn không được giải quyết.

Để tạo điều kiện cho các Sở Tài chính tỉnh, thành phố giải quyết các chế độ trên cho cán bộ công chức Thư viện, chúng tôi xin đề nghị Vụ Thư viện, Vụ Tổ chức các bộ, Vụ Tài chính - Bộ Văn hoá Thông tin lập danh mục nghề công việc nặng nhọc nguy hiểm của ngành trình Bộ Lao động Thương binh xã hội duyệt bổ sung mới có căn cứ thực hiện.

Kính mong được sự quan tâm của Bộ Văn hóa Thông tin và các ngành chức năng, chăm lo chế độ chính sách tạo điều kiện cho cấp dưới thực hiện thuận lợi hơn để động viên tinh thần, tăng thêm sức khoẻ cho cán bộ công chức Thư viện cống hiến cho sự nghiệp được nhiều hơn.